

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อนายพงศธร สัจจชลพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีประวัติการรับราชการที่สำคัญ ดำรงตำแหน่งอักษรเลข จังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักการข่าว สำนักงานจังหวัด มุกดาหาร ปลัดอำเภอ ๔ อำเภอ นายอำเภอ ๖ อำเภอ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ๔ จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด บึงกาฬ และผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตามลำดับ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ขอพระราชทานโล่รางวัลเจ้าฟ้าสิทธิมนุษยชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อพระราชทานให้แก่ผู้ชนะเลิศ การประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณารายละเอียดการขอพระราชทานโล่รางวัล เจ้าฟ้าสิทธิมนุษยชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อพระราชทานให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)” โดยที่ประชุม เห็นควรดำเนินการจัดทำหนังสือ

๑. ขอพระราชทานโล่รางวัล จำนวน ๒ โล่ สำหรับมอบแก่เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดฯ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑ โล่ และระดับอุดมศึกษา จำนวน ๑ โล่

๒. ขอพระราชทานพระราชนุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไธย พ.ภ. ประดิษฐานบนโล่รางวัลดังกล่าว ตามแบบโล่รางวัลพระราชทาน และข้อความจารึกที่โล่รางวัลพระราชทาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดทำโล่รางวัลดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๓. การทบทวนประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอขอให้ทบทวนตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๑) ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ยกเว้นนายพริษฐ์ ธิเขตมยุพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารสาธารณะ (สื่อสารองค์กร) และประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๒) ประกาศ ณ วันที่ ๒๓

มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป โดยให้มีผลจนกว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักกฎหมาย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. APF gender COVID-19 Project

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่อง APF gender COVID-19 Project ซึ่งเป็นโครงการที่ APF ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๙ แห่ง ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกี่ยวข้องกับสตรีและเด็กหญิง โดยมุ่งเน้นหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการแก้ไขปัญหา รวมถึงพิจารณาว่า สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนินการรูปแบบใดในการช่วยเหลือแรงงานสตรีและเด็กหญิง APF จึงขอรับข้อมูลจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกในเรื่องการดำเนินการของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของสตรีและเด็กหญิงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในการนี้ สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้ดำเนินการรวบรวมประเด็นดังกล่าวจากสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน เพื่อพิจารณาประเด็นข้อมูลที่จะจัดส่งให้ APF ต่อไป ประกอบด้วย

๑. การประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย ให้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ต่อประชาชนและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดส่งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อประมวลข้อมูล วิเคราะห์ และให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลสิทธิสตรีและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ด้วย

๒. การระดมกำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา มีการติดตามสัมภาษณ์องค์กรเครือข่ายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงการเยียวยาจากภาครัฐซึ่งรวมถึงกลุ่มสตรีด้วย

๓. การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เน้นย้ำให้รัฐให้ความสำคัญกับสิทธิสตรีและเด็กหญิงเป็นการเฉพาะอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบประเด็นข้อมูลที่จะจัดส่งให้ APF ตามที่เสนอ และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๕. คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นพนักงานผู้รับผิดชอบคดีและมีอำนาจยื่นคำฟ้องและดำเนินการเกี่ยวกับคดีแทนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นพนักงานผู้รับผิดชอบคดีและมีอำนาจยื่นคำฟ้องและดำเนินการเกี่ยวกับคดีแทนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด กรณีมูลนิธิรพียะตุลอิสลามร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (คำร้องที่ ๔๖๔/๒๕๕๖) ขอให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง โดยกล่าวอ้างว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานครไม่ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียนของผู้ร้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษาที่ อร./๑๔-๑๕/๒๕๖๓ โดยมีคำพิพากษา ดังนี้

๑. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร) ได้รับหนังสือขอจัดตั้งศูนย์การเรียนพร้อมแผนการจัดการศึกษาของผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้แล้วเสร็จจนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นำมาฟ้องต่อศาล กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร ศาลปกครองย่อมมีอำนาจกำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบภายในเวลาที่ศาลกำหนดได้ อย่างไรก็ตาม ระหว่างการพิจารณาของศาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖) และเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๑ ถึง ๓) และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวแล้ว ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่จำเป็นต้องออกค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนและแผนการจัดการศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบภายในเวลาที่ศาลกำหนดอีก

๒. เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์การเรียนและมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะอ้างว่ายังไม่มีแนวปฏิบัติภายในหน่วยงานเพื่อปฏิเสธหน้าที่ในการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมไม่อาจกระทำได้ โดยหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว มีความเห็นประการใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ต้องแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่พิจารณาว่าจะจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้หรือไม่ อย่างไร และไม่แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นบางส่วน โดยพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ เพื่อให้แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบต่อไป โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

๖. การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นการชั่วคราว

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นการชั่วคราว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายได้จัดทำหนังสือไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อหารือว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทนผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๒๒ มีหน้าที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ อย่างไร นั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาแล้วมีมติว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว ตามคำสั่งประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด

ที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไม่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่อย่างใด

๗. รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ (2020 NHRI Accreditation Workshop) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ (รวมระยะเวลาเดินทางไป - กลับ) ณ กรุงโตฮา รัฐกาตาร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นโครงการนำร่อง (Pilot Project) โดยกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) ในการสนับสนุนสมาชิกเกี่ยวกับการประเมินสถานะในเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของสมาชิก APF ในกระบวนการและขั้นตอนการเข้ารับการประเมินสถานะของ GANHRI และคณะกรรมการประเมินสถานะของ GANHRI (Sub-Committee on Accreditation : SCA) ซึ่งเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ประเมินสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRIs) ตามหลักการปารีสในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบประยุกต์ เพื่อให้สมาชิกสามารถแบ่งปันประสบการณ์ของตนจากการดำเนินกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ของ SCA ตลอดจนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของการประเมินสถานะของสมาชิกเดิมและที่กำลังจะเข้ารับการประเมินครั้งแรก โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๑๑ ประเทศ สำหรับในส่วนของผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยประกอบด้วยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวม ๓ คน

๘. รายงานผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ฉบับที่ ๕

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ฉบับที่ ๕ (ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) พร้อมบทสรุปผู้บริหาร โดยในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ รายใหม่มีแนวโน้มลดลง และมีจำนวนต่ำกว่า ๕ รายต่อวัน บางวันไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยกเว้นวันที่ ๒๗ และวันที่ ๒๘ มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน ๙ ราย และ ๑๑ ราย ตามลำดับ ทุกคนเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและกักตัวอยู่ใน state quarantine สำหรับข้อมูล ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผู้ติดเชื้อสะสม ๓,๐๘๑ ราย รักษาหาย ๒,๙๖๓ ราย เสียชีวิตรวม ๕๗ ราย โดยรัฐบาลได้ใช้มาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ ๒ ต่อจากระยะที่ ๑ ซึ่งใช้ในครั้งแรกของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยให้สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างในด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อวิเคราะห์และข้อคิดเห็นต่อมาตรการของรัฐบาล เช่น มาตรการจ่ายเงินชดเชยรายได้ที่ยังมีผู้ได้รับผลกระทบบางกลุ่มไม่อาจเข้าถึงได้ และเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเทอม เป็นต้น

๙. ความเห็นของหน่วยงานของรัฐต่อข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๒

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปความเห็นของหน่วยงานของรัฐต่อข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีข้อเสนอแนะทั้งหมด ๕๐ ข้อ จากประเด็นสิทธิมนุษยชน ๑๕ เรื่อง โดยแบ่งเป็น

๑. ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานของรัฐมีความเห็น จำนวน ๒๑ ข้อ เช่น การแก้ไขระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายของจำเลยในคดีอาญา การให้ความคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การแก้ไขปัญหาสถานะของกลุ่มนักเรียนรหัส G การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของคนพิการ และการจัดอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนแก่ผู้บังคับใช้กฎหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

๒. ข้อเสนอแนะที่ไม่มีหน่วยงานของรัฐให้ความเห็น จำนวน ๒๙ ข้อ เช่น การสืบสวนโดยพลันและเป็นกลางกรณีมีการกระทำความผิดและบังคับให้บุคคลสูญหาย การลดข้อกั่วงวลของประชาชนเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง และการให้มีกลไกระดับชุมชนเฝ้าระวังปัญหาเด็ก เป็นต้น

๑๐. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างคำสั่ง ดังนี้

(๑) ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ .../๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแนวคิดและแผนงานภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) เขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนภาคใต้

(๒) ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ .../๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแนวคิดและแผนงานภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) เขตพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

(๓) ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ .../๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแนวคิดและแผนงานภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) เขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก

(๔) ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ .../๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแนวคิดและแผนงานภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) เขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก

(๕) ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ .../๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแนวคิดและแผนงานภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) เขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(๖) ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ .../๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแนวคิดและแผนงานภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) เขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้

(๗) ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ .../๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแนวคิดและแผนงานภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) เขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ

(๘) ร่างคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ .../๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights)

๒. มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๑. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงการณ์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงการณ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กสม. ห่วงกรณี 'วันเฉลิม' สูญหาย - ประสานกระทรวงการต่างประเทศ แสวงหาข้อเท็จจริง และรัฐบาลเร่งออกกฎหมายป้องกันการทรมาน - บังคับสูญหายสร้างหลักประกันคุ้มครองสิทธิประชาชน เผยแพร่เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประธาน กสม. แจง ที่ปรึกษา สสส. กรณี 'วันเฉลิม' ได้ประสานบัวแก้ว เพื่อหาความจริงแล้ว เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง อดีต สนช. ต้องห้ามเป็นกรรมการในองค์กรอิสระ - พึงยุติปัญหาด้วยการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓